

Hiện nay, huyện An Lão công bố hoàn thành hồ sơ các khu tái định cư, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Khi mặt bằng các khu TĐC hoàn thành, các hộ dân thuộc diện TĐC mới có thể chuyển đến nơi ở mới xây dựng nhà cửa và bàn giao mặt bằng tái định cư cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công đường cao tốc.



Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (giai đoạn 2) có thay đổi về quy mô, kết cấu tuyến đường để phát sinh thêm 2 khu TĐC. Xác định rõ ý nghĩa của việc khẩn trương thi công hồ sơ các khu TĐC để đón người dân đến xây nhà ở mới là khâu then chốt trong công tác GPMB dự án, Hội đồng GPMB huyện An Lão tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh chóng triển khai các hạng mục xây dựng trong các khu TĐC.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng các đơn vị thi công đầu tư xây dựng tập trung lực lượng, phương tiện triển khai xây dựng hồ sơ các khu TĐC. Kết quả, nhiệm vụ hạng mục trong các khu TĐC được hoàn thành vào ngày 31-3-2012, huyện kịp thời bàn giao mặt bằng giúp người dân xây dựng công trình kiến trúc nhà cửa tái định cư.

Phó Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Phạm Quang Khang cho biết, toàn huyện có 8 khu TĐC phân bố ở các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, 6 khu TĐC hoàn thành và đưa vào sử dụng; Giai đoạn 2 có thêm 2 khu TĐC là Tân Viên-An Thuận và Tân Viên-Mỹ có dự án đầu tư xây dựng và khu TĐC Quang Trung có dự án đầu tư xây dựng 18 dự án. Hai khu TĐC này phân bố với diện tích gần 200 ha dân các xã Quang Trung, An Thuận, Tân Viên, nay có dự án đầu tư xây dựng đi qua. Đến nay, việc san lấp mặt bằng hoàn thành, các gói thầu đầu tư xây dựng giao thông nội bộ, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.

Theo ông Lê Văn Thủy, giám đốc Công ty CP Trung Thủy (đơn vị thi công xây dựng khu TĐC Quang Trung): nhà thầu đã bàn giao mặt bằng xây dựng khu TĐC vào đầu tháng 1-2012, với diện tích 1,8 ha, phân bố gần 100 hộ dân. Nhận được sự quan tâm của dự án, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện An Lão, đơn vị nhanh chóng triển khai xây dựng các hạng mục bê tông cốt thép, chuồng nuôi lợn, nhà cấp 4, cổng điện, xây dựng hệ thống thoát nước... Giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn do thời tiết phức tạp, mưa nhiều, nước không thoát được nên cát lâu khô. Đến nay khó khăn khai các bậc cấp theo. Tuy nhiên, mặt đường tại đây, thời tiết thuận lợi giúp công việc suôn sẻ hơn. Đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, công ty chủ trì công thi công công ngày đêm. Đến nay, công việc đã hoàn thành.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Duy Đạm, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu tái định cư giai đoạn 2 qua bàn huyện An Lão có khối lượng GPMB quá lớn, tiến độ gấp rút, trong khi các địa phương liên quan cho công tác GPMB, nhất là việc xây dựng khu TĐC, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... đầu tư phân bổ giải quyết trong mặt thời gian ngắn, nên không ít khó khăn. Đơn vị đảm bảo tiến độ, Hội đồng GPMB huyện thông qua xuyên kiểm tra, giám sát, thúc đẩy các đơn vị thi công. Đến nay, nhiều khu vực đã san lấp xong nền đường nội bộ, lấp đất công thoát nước, cổng điện.

Việc bàn giao mặt bằng các khu TĐC đúng tiến độ mang tính quyết định trong công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu tái định cư huyện An Lão, góp phần thúc đẩy công tác GPMB trên toàn địa bàn huyện.

Ngày 13-2-2012, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 188/CĐ-TTg yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng

Theo Công văn TTĐT T.p Hải Phòng